



ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เรื่อง ผลการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน
เพื่อเลื่อนระดับตำแหน่งสูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ ด้านการบริหารงบประมาณ
และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ ด้านการบริหารเงินเดือนและค่าจ้าง
สังกัดส่วนการคลัง สำนักงานอธิการบดี

ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2566 เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับ
การสรรหาและคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับตำแหน่งสูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการ
เงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ ด้านการบริหารงบประมาณ และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
ด้านการบริหารเงินเดือนและค่าจ้าง สังกัดส่วนการคลัง สำนักงานอธิการบดี นั้น

อาศัยอำนาจตามความในประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
เลื่อนระดับตำแหน่งสูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
และประเภททั่วไป ลงวันที่ 20 กันยายน 2562 ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2563 และฉบับที่ 3 ลงวันที่ 19
พฤศจิกายน 2564 ประกาศคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนระดับตำแหน่งสูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัย
สายปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง การประเมินเพื่อเลื่อนระดับตำแหน่งสูงขึ้นของพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ กลุ่มประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการพิเศษ ระดับ
เชี่ยวชาญ ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ และกลุ่มประเภททั่วไป ระดับชำนาญงานพิเศษ ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2563
ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการที่จะเข้ารับการ
พิจารณาเลื่อนระดับตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ ด้านการบริหารงบประมาณ
และด้านการบริหารเงินเดือนและค่าจ้าง สังกัดส่วนการคลัง สำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม
2566 และคำสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ 683/2566 ลงวันที่ 30 มกราคม 2566 เรื่อง การมอบอำนาจให้
ผู้ปฏิบัติการแทนอธิการบดี จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับตำแหน่งสูงขึ้นของ
พนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ กลุ่มประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ดังนี้

1. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ ด้านการบริหารงบประมาณ ได้แก่ นางศรีัญญา เอกบุตร ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สังกัดส่วนการคลัง สำนักงานอธิการบดี
2. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ ด้านการบริหารเงินเดือนและค่าจ้าง ได้แก่ นางมนิดา ถาวรรัตน์ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สังกัดส่วนการคลัง สำนักงานอธิการบดี

ทั้งนี้ ให้ผู้ผ่านการสรรหาและคัดเลือกจัดส่งผลงานขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนระดับตำแหน่งสูงขึ้นพร้อมแบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานและแบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพที่ส่วนทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี ภายในระยะเวลาหกสิบวันนับตั้งแต่ได้รับการประกาศรายชื่อว่าเป็นผู้ผ่านการสรรหาและคัดเลือก กรณีที่ผู้ผ่านการสรรหาและคัดเลือกไม่จัดส่งผลงานภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าผู้นั้นไม่ประสงค์จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามที่ได้รับคัดเลือก เว้นแต่มีเหตุจำเป็นให้ขอขยายระยะเวลาพร้อมทั้งเหตุผลเสนอคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนระดับตำแหน่งสูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ (คพป.) พิจารณาขยายเวลาการส่งผลงานได้อีกไม่เกินสามสิบวัน

ประกาศ ณ วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2566



(รองศาสตราจารย์ ดร.ลัดดาวัลย์ ฝิวทองงาม)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ